



รวมพลังไทย
ปลุก • เปลี่ยน • ปราบ
พันภัยยาเสพติด

เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราช

สารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๗
(โดยนาย เชาว์ชัยพัฒนา ฉวีนิรมล นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง)

พี่น้องชาวตำบลโนนหมากเค็งทุกท่าน

ภัยยาเสพติด เป็นปัญหาที่นานาประเทศยอมรับว่าต้องมีการแก้ปัญหาร่วมกันทั่วโลก ดังนั้นมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ จึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก และประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ได้ร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ จวบจนถึงปัจจุบัน

ปัญหา ยาเสพติด ถือเป็นปัญหาของเราทุกคน ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง เพราะไม่เพียงส่งผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ครอบครัว และชุมชนเช่นกัน **องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากเค็ง** จึงได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งสถาบันครอบครัวและชุมชนถือว่ามีส่วนสำคัญ ในการทำหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแล ฝึกระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด อีกทั้งการให้โอกาสผู้เคยหลงผิดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และมองพวกเขาด้วยความเข้าใจ เพื่อช่วยกันหาทางออก ส่งเสริมให้เข้าสู่กระบวนการบำบัด และสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขอีกครั้ง รวมถึงพี่น้องประชาชนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ โดยหากพบเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งหน่วยงานของรัฐเข้าไปดำเนินการ หรือแจ้งได้ที่ สายด่วน ป.ป.ส. โทร. ๑๓๘๖

ขอขอบคุณพี่น้องชาว**ตำบลโนนหมากเค็ง** และเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันบูรณาการในการทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้นั้น พี่น้องประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๗ นี้ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ พี่น้องชาว**ตำบลโนนหมากเค็ง** และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประสบความสำเร็จ ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนตลอดไป

“รวมพลังไทย ปลุก เปลี่ยน ปราบ พันภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราช”